

CHỈ THỊ

Số: 08/CT-UB ngày 21-4-1994 của UBND tỉnh DakLak

VỀ VIỆC BẢO TỒN VĂN HOÁ CÔNG CHIÊNG

Cồng chiêng là một di sản văn hoá quý báu của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung và đồng bào nói riêng. Cồng chiêng được coi là vật thiêng liêng và có giá trị nhất trong mỗi gia đình, dòng họ và thành viên trong cộng đồng mỗi dân tộc. Sinh hoạt văn hoá công chiêng có bản sắc độc đáo, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc từ bao đời nay. Từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay, công chiêng đã đóng vai trò quan trọng trong các lễ hội văn hoá dân gian, trong các cuộc biểu diễn, hội thi, liên hoan văn nghệ, được sự chú ý đặc biệt trong các cuộc hội thảo âm nhạc ở quy mô địa phương, quốc gia và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Trong thời gian gần đây, lợi dụng đời sống khó khăn của đồng bào các dân tộc, sự hạn chế về nhận thức đối với văn hoá công chiêng, kẻ địch và các phần tử xấu đã tiến hành phá hoại về nhiều mặt đối với di sản văn hoá này đến mức báo động.

Để bảo tồn, phát huy nền văn hoá công chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số DakLak, UBND tỉnh chỉ thị:

1. UBND các huyện, thị xã với trách nhiệm quản lý Nhà nước cần chỉ đạo việc bảo tồn công chiêng từ cơ sở, có biện pháp kiên quyết chặn đứng ngay việc mua, bán công chiêng, có kế hoạch chăm lo giúp đỡ đồng bào còn lưu giữ công chiêng, nhưng đời sống khó khăn; chỉ đạo Ban văn hoá thông tin thể thao huyện, thị xã và các xã, phường điều tra để nắm chắc số công chiêng hiện còn trong nhân dân; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đồng bào các dân tộc từ ý thức bảo tồn công chiêng đến việc tổ chức đời sống văn hoá và vật chất đối với đồng bào dân tộc.

2. Giám đốc Sở Văn hoá thông tin thể thao cần có kế hoạch hướng dẫn các huyện, thị xã, các ngành và các đơn vị cơ sở trong việc khảo sát, điều tra công chiêng; có kế hoạch bảo tồn, phát triển văn hoá công chiêng. Trước mắt có thể tổ chức hội thảo từ cơ sở đến huyện, tỉnh, kết hợp với Liên hoan nghệ thuật văn hoá công chiêng thường kỳ hàng năm.

3. Giám đốc Sở Thương mại du lịch, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng biên phòng, Giám đốc Hải quan tỉnh, Cục trưởng Cục thuế có kế hoạch phối hợp và chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường để bảo vệ công chiêng theo quy định sau đây:

- Nghiêm cấm việc mua, bán, phá huỷ công chiêng;
- Nghiêm cấm vận chuyển công chiêng ra ngoài tỉnh, trường hợp đặc biệt phải có giấy phép của Sở Văn hoá thông tin;
- Trường hợp đồng bào cần bán công chiêng, thì chỉ có ngành Văn hoá thông tin được mua để đưa vào bảo tồn văn hoá.

Những người vi phạm các quy định trên đây, tùy từng mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH DAKLAK

KT/ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn An Vinh